

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง รายชื่อนักเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยชุมชนแพร่	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (เพิ่มเติม) และให้เสนอสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ให้ประชุมรับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ให้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความ เห็นชอบหลักสูตร ต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในต่างประเทศ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ให้ความเห็นชอบการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในต่างประเทศตามข้อเสนอแนะ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามที่เสนอ ๒. เสนอ รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓. มอบหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบาททามและเสนอชื่อคณะกรรมการมาตรฐาน วิชาภาษาอังกฤษของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามองค์ประกอบก่อนเสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่นๆ - ไม่มี -</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ นางสาวสุธิมา เทียนงาม ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายชาญวิทย์ โตะชนะคุณ ผู้ตรวจย่อการประชุม</p>